

Số: 16/2022/HĐQT- CV

V/v: Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán
BCTC năm 2021

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 sau kiểm toán, Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam xin được giải trình về ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 như sau:

1. Ý kiến kiểm toán:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như được trình bày tại Thuyết minh số 13.1, Tập đoàn ghi nhận khoản đầu tư vào công ty liên doanh - Công ty TNHH Hải Yến ("Hải Yến") - với giá trị là 179.514.814.098 VND trên bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 (ngày 31 tháng 12 năm 2020: 179.514.814.098 VND). Khoản đầu tư này chưa được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn, như theo yêu cầu của các hướng dẫn kế toán có liên quan, do tỷ lệ lợi ích của Tập đoàn trong Hải Yến chưa được xác định một cách chính thức tại ngày báo cáo. Dựa trên các thông tin hiện có, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về việc ghi nhận giá trị của khoản đầu tư này. Theo đó, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh nói trên và các ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng có thể có của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Giải trình của Công ty:

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2004, Tập đoàn đã ký hợp đồng góp vốn liên doanh với Công ty Xuất Nhập khẩu Tổng hợp III ("Centrimex") để thành lập Công ty TNHH Hải Yến ("Hải yến") có trụ sở chính đăng ký tại số 50, đường Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Ngày 9 tháng 10 năm 2007, Centrimex được sáp nhập vào Công ty Thực phẩm Đầu tư Công nghệ ("Focovev"). Sau ngày sáp nhập, Focovev không đồng ý với tỷ lệ lợi ích của các bên đối tác liên doanh trong Hải Yến. Theo đó, Tập đoàn đã khởi kiện Focovev ra Tòa án



Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa ("Tòa án") để giải quyết tranh chấp này. Vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, việc tranh chấp này vẫn đang trong quá trình xử lý và Tòa án chưa đưa ra phán quyết sau cùng. Do đó, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, tỷ lệ lợi ích phù hợp của Tập đoàn trong Hải Yến chưa được xác định một cách chính thức, Tập đoàn quyết định ghi nhận khoản đầu tư này theo phương pháp giá gốc đầu tư trong báo cáo tài chính hợp nhất này.

Trong những năm qua, Công ty cũng nỗ lực tiến hành làm việc, thương lượng, hòa giải với các bên liên quan để giải quyết và đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ kiện để hai bên kết thúc vụ việc chưa thống nhất giữa hai bên.

Trên đây là giải trình ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính 2021 hợp nhất của Công Ty CP Khử Trùng Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam chân thành cảm ơn Quý Ủy Ban, Quý Sở.

Trân trọng kính chào./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

Nguyễn Bạch Tuyết

